

บัญชีข้อสั่งการจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ตัวชี้วัดเป้าหมาย : จัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้ จำนวน 207,000 ไร่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จำนวน 2 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการ	หน่วยงาน
เขต ๑ - ๕ และ ๘/ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐/ ร า ช บุ รี แ ล ะ เพชรบุรี	๑) จังหวัดยังขาดความเข้าใจแนว ทางการดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ผู้ ยากไร้ โดยเฉพาะประเด็นการชำระ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้พื้นที่ ป่าของกรมป่าไม้ ๒) หน่วยงานยังไม่มีกรลงข้อมูล พิกัดพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดิน ให้ผู้ยากไร้ และโครงการเพิ่มพื้นที่ ป่าในแผนที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้ง ประเทศ	<input type="checkbox"/> ข้อสั่งการระดับนโยบาย <input type="checkbox"/> ข้อสั่งการระดับพื้นที่ ๑) รายงานผลการดำเนินงานตาม เป้าหมายตัวชี้วัดด้านการจัดการพื้นที่ ป่าไม้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมในประเด็นผลการดำเนินการ และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตาม เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจ ราชการอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ <input type="checkbox"/> ข้อสั่งการระดับนโยบาย <input type="checkbox"/> ข้อสั่งการระดับพื้นที่ ๒) ส่งข้อมูลพิกัดแผนที่ขนาด ๑ : ๔,๐๐๐ ของพื้นที่เป้าหมายโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น การ จัดที่ดินให้ผู้ยากไร้ การส่งเสริมการ ปลูกป่า เป็นต้น ให้ผู้ตรวจราชการ กระทรวงฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตรวจติดตามต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) - การรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้ ปี ๒๕๖๐. กรมฯ ได้มี การนำประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานมาดำเนินการแล้ว โดยให้ หน่วยงานในพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินให้ผู้ยากไร้ กับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง - กรมฯ ได้จัดทำหนังสือคู่มือแนวทางจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนฯ ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค. เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจแนวทางการ ดำเนินโครงการฯ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) - กรมฯ ได้มีการแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ สนทช.๑-๑๑ ให้ลงข้อมูลพิกัดพื้นที่การ ดำเนินงาน อาทิ การทวงคืนผืนป่า การปลูกป่า การจัดที่ดินทำกิน ฯลฯ และได้ จัดส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง (สปล.) เพื่อประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของกรมฯ แล้ว - ในส่วนของข้อมูลพิกัดแผนที่ป่าชุมชน ๒๔ จังหวัด กรมฯ ได้จัดส่งให้ สป.ทส. แล้ว ตามหนังสือ ที่ ทส. ๔๐๒.๓/๔๖๗๒ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และกรมฯ ได้ส่งข้อมูลแสดงขอบเขตพื้นที่ป่าในระบบแผนที่ ในความรับผิดชอบของกรมฯ ให้ สป.ทส. และ ทสจ. ที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๔๐๕/๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๐๔๐๕/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. - สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน เป้าหมาย ๑๗ จังหวัด กรมฯ ดำเนินการแล้ว ๑๕ จังหวัด.คงเหลืออีก ๒ จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากมีชาวบ้านร้องขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล)	๑) ปม. อส. ทช. ออป. ๒) ปม. อส. ทช. ออป.

ทช. ข้อสั่งการ 2 ข้อ สามารถดำเนินการได้ 2 ข้อ

- หมายเหตุ : 1) ข้อสั่งการ หมายถึง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจจะดำเนินงานให้สำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ
- 3) ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ สามารถดำเนินการได้